

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง "หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่กับการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชน" นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาบทบาทในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาให้แก่ชุมชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคล้องของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ในเชิงปริมาณที่เสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารพัฒนาที่ประเมินโดยประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสรุปสาระสำคัญตามประเภทการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

1. ประเภทของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ (Content Analysis) การสำรวจ (Survey) ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาของรัฐ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ชื่อฉบับด้วยวิธีการ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่ทั้งหมด ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพฯธุรกิจภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ประเภทที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นและที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2537 ซึ่งเป็นช่วง 3 เดือนล่าสุดก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 368 ฉบับ โดยศึกษาถึงปริมาณความถี่ (จำนวนชิ้น) ปริมาณเนื้อที่ (ตารางนิ้ว) และปริมาณน้ำหนักการให้ความสำคัญ (คะแนน) ของหัวข้อหรือประเด็นข่าวสารการพัฒนาประเภทต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชื่อฉบับ ให้ความสำคัญและความสนใจนำเสนอในระดับสูงในรูปแบบของข่าว บทความ บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์ บทรายงาน สารคดี คอลัมน์ประจำ บทบรรณาธิการ รูปภาพ และการ์ตูน โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการใช้ตารางบันทึกปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักการให้ความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาแต่ละประเภทของหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับ หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นจำนวนชิ้น ตารางนิ้ว และน้ำหนักคะแนน โดยการนำมาคำนวณหาค่าร้อยละ เพื่อหาสัดส่วนของปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักการให้ความสำคัญ จากนั้นจึงนำมาจัดอันดับตามปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักคะแนน ของทั้ง 4 ชื่อฉบับ และของแต่ละชื่อฉบับ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดอันดับหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง ได้หัวข้อข่าวสารพัฒนาที่สำคัญจำนวน 10 หัวข้อ จาก 15 ประเภทข่าวสารการพัฒนา ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังนี้

1.1.1 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงปริมาณ วัดตามความถี่การนำเสนอเป็นจำนวนชิ้น พบว่า หัวข้อหรือประเด็นข่าวสารพัฒนาที่มีปริมาณความถี่ในการนำเสนอมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาขยะ เป็นจำนวน 299 ชิ้นหรือร้อยละ 33.67 อันดับที่ 2 คือ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นจำนวน 249 ชิ้น หรือร้อยละ 28.04 และ โรคเอดส์ เป็นจำนวน 81 ชิ้น หรือร้อยละ 9.12 ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน 15 ชิ้น หรือร้อยละ 1.69

1.1.2 จากการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อที่การนำเสนอเป็นตารางนิ้ว พบว่า หัวข้อข่าวสารการพัฒนามีปริมาณเนื้อที่ในการนำเสนอมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาขยะ เป็นจำนวน 23,158.96 ตารางนิ้ว หรือร้อยละ 38.61 อันดับที่ 2 คือ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นจำนวน 13,857.32 ตารางนิ้ว หรือร้อยละ 23.13 และ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดลำปางเป็นจำนวน 6,143.47 ตารางนิ้ว หรือร้อยละ 10.24 ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน 461.87 ตารางนิ้ว หรือร้อยละ 0.78

1.1.3 จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำหนักรายการให้ความสำคัญตามตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเป็นคะแนน พบว่า หัวข้อข่าวสารการพัฒนามีปริมาณน้ำหนักคะแนนการให้ความสำคัญในการนำเสนอมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาขยะ เป็นจำนวน 479 คะแนน อันดับที่ 2 คือ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นจำนวน 388 คะแนน และ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เป็นจำนวน 134 คะแนน ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน 17.5 คะแนน

1.1.4 จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ช้างต้น พบว่า หัวข้อข่าวสารการพัฒนามีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจนำเสนอในปริมาณสูงในช่วงนั้น จำนวน 10 หัวข้อ มีอันดับสำคัญดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ปัญหาขยะ อันดับที่ 2 ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ อันดับที่ 3 มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง อันดับที่ 4 โรคเอดส์ อันดับที่ 5 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 6 การเตรียมการซีเกมส์ อันดับที่ 7 ปัญหายาเสพติด และ การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 9 โรคระบาดกาฬโรค และอันดับที่ 10 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

1.1.5 สำหรับการจัดอันดับ ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัด เชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ปัญหาขยะ และ ภาวะน้ำท่วม ภาคเหนือ อันดับที่ 3 โรดเอคส์ อันดับที่ 4 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 5 มลพิษ/ มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง ปัญหา ยาเสพติด และ โรคระบาดกาฬโรค อันดับที่ 8 การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 9 การเตรียมการซีเกมส์ และอันดับที่ 10 การ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

1.1.6 และการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง มีดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ปัญหาขยะ อันดับที่ 2 ภาวะ น้ำท่วมภาคเหนือ อันดับที่ 3 มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง อันดับที่ 4 การเตรียมการซีเกมส์ อันดับที่ 5 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 6 โรดเอคส์ อันดับที่ 7 ปัญหา ยาเสพติด อันดับ ที่ 8 การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 9 โรคระบาด กาฬโรค และอันดับที่ 10 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

1.2 การสำรวจผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาของรัฐ โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือ ประชาชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 200 คน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวม 32 คน โดย ใช้แบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Method) โดยการ แจกแจงความถี่(Frequencies) คำนวณหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการเรียงอันดับ (Ranking) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง การประเมิน อันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา และทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman Rank-order Correlation Coefficient) เพื่อ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นราชวันจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอให้กับประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ด้านการพัฒนาในหน่วยงานของรัฐประเมินจากความคิดเห็น ปรากฏผลการสำรวจ ดังนี้

1.2.1 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตอำเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยเลือกเฉพาะที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น จำนวน 200
คน พบว่า เป็นหญิงมากกว่าชาย คือ หญิงร้อยละ 54.5 ชายร้อยละ 45.5 อาชีพส่วน
มากของประชาชนที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนกับนักศึกษา ร้อยละ 14.5
เท่ากัน รองลงมาได้แก่ นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 13.0 ประชาชนที่
สำรวจน้อยที่สุด คือ ข้าราชการครูอาจารย์ ร้อยละ 6.0 การศึกษามีตั้งแต่ระดับ
ต่ำกว่าอนุปริญญาถึงสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีมากที่สุดเท่ากัน คือ ร้อยละ 36.0 และน้อยที่สุดคือระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 3.0

- สำหรับการเปิดรับข่าวสารประจำวันจากสื่อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำแนกตามลักษณะการเปิดรับ คือ
เป็นประจำ เกือบประจำ บางครั้ง และน้อยครั้ง พบว่า ประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ที่ทำการสำรวจมีการเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์เป็นประจำมากที่สุดถึงร้อยละ 72.0 รอง
ลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ซึ่งประชาชนผู้อ่านรับเป็นประจำร้อยละ 41.5 วิทยุ ร้อยละ 28.5
และน้อยที่สุดคือ นิตยสาร ที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารเป็นประจำเพียงร้อยละ 7.5

- ส่วนความสนใจและความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือพิมพ์
ทั่วไป และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนผู้อ่านที่ทำการสำรวจส่วน
ใหญ่เลือกอ่านหนังสือพิมพ์ราชวันจากส่วนกลาง เป็นประจำมากที่สุดถึงร้อยละ 48.5 รอง
ลงมาเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราชวันจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำ ร้อยละ 16.5 และ
สุดท้ายคือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ใช่ราชวัน ร้อยละ 11.0

- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่จำนวน 6 ชื่อฉบับ คือ ไทชนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ ข่าวสยาม ภาคเหนือรายวัน ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ ที่ได้รับความสนใจเลือกอ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ไทชนิวส์ ถึงร้อยละ 54.0 รองลงมาได้แก่ เชียงใหม่นิวส์ มีผู้อ่านมากที่สุด ร้อยละ 30.5 ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ มีผู้อ่านมากที่สุด ร้อยละ 7.0 กรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ มีผู้อ่านมากที่สุด ร้อยละ 3.5 ภาคเหนือรายวัน ร้อยละ 3.0 และข่าวสยาม ร้อยละ 1.5

- ประเภทข่าวสารต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้อ่านชอบอ่านมากที่สุดและรอง ๆ ลงไป ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวการศึกษา ข่าวท้องถิ่น ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ/การลงทุน บทความ คอลัมน์ประจำ ข่าวสังคม/บันเทิง ข่าวสารการพัฒนา และที่น้อยที่สุดคือ สารคดี โดยมีผู้เสนอประเภทข่าวสารอื่น ๆ ที่ชอบอ่านได้แก่ ข่าวกีฬา

- สำหรับความคิดเห็นต่อความสำคัญหรือประโยชน์ของข่าวสารการพัฒนา และการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่าข่าวสารการพัฒนาในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ มีความสำคัญต่อตนเองพอสมควร ร้อยละ 51.5 เห็นว่ามีมาก ร้อยละ 38.0 เห็นว่ามีบ้างแต่น้อย ร้อยละ 0.5 ซึ่งเท่ากับที่เห็นว่าไม่มีความสำคัญเลย คือร้อยละ 0.5 เช่นกัน

- ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่าข่าวสารการพัฒนามีประโยชน์ต่อชุมชนในแง่ของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 37.5 เห็นว่าเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ร้อยละ 30.0 และเห็นว่าช่วยทำให้ประชาชนอยากเข้าร่วมการพัฒนา น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 8.0

- สำหรับประเภทข่าวสารการพัฒนา 15 ประเภท ที่ผู้อ่านเห็นว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ควรนำเสนอมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้ เห็นว่าควรนำเสนอมากที่สุด คือ สิ่งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ ปัญหาสังคม การศึกษา และการขนส่ง เป็นประเภทข่าวสารการพัฒนาที่ผู้อ่านเห็นว่าควรนำเสนออันดับที่สุด

- ความคิดเห็นของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ คือ ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่า มีปริมาณพอแล้วแต่ยังไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 46.5 เห็นว่ายังมีปริมาณไม่มากพอและยังไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 21.0 เห็นว่า มีปริมาณไม่พอ แต่มีคุณภาพดีแล้ว ร้อยละ 18.5 และที่เห็นว่ามีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพดีแล้ว อันดับที่สุดเพียงร้อยละ 12.0

- จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามในหัวข้อความสนใจและความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มผู้อ่านที่ทำการสำรวจ จำนวน 200 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ของความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ กลุ่มประชาชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันมาก ได้แก่ ผู้อ่านเป็นประจำและเกือบเป็นประจำ ส่วนกลุ่มที่อ่านน้อย ได้แก่ ผู้อ่านเป็นบางครั้งและน้อยครั้ง ซึ่งปรากฏว่ากลุ่มที่อ่านมากและอ่านน้อย มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 99 ต่อ 101 คน โดยกลุ่มที่อ่านมากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพข้าราชการพลเรือนและนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว อาชีพละ ร้อยละ 8.5 อันดับที่สุด ได้แก่ แม่บ้าน ร้อยละ 2.0 ส่วนกลุ่มที่อ่านน้อย เป็นนักศึกษามากที่สุด ร้อยละ 10.0 และอันดับที่สุดเป็นข้าราชการครู/อาจารย์ ร้อยละ 2.0

- การจัดอันดับจากการประเมิน โดยความคิดเห็นของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ มีดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 ปัญหาขยะ อันดับที่ 2 โรคเอดส์ อันดับที่ 3 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 4 ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ อันดับที่ 5 ปัญหาเสพยาเสพติด อันดับที่ 6 เตรียมการ

ซีเกมส์ อันดับที่ 7 มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดลำปาง อันดับที่ 8 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ อันดับที่ 9 โรคระบาด กาฬโรค และอันดับที่ 10 การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- ในขณะที่เดียวกันกลุ่มประชาชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่และน่าน ก็มีการประเมินอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน และใกล้เคียงกับการจัดอันดับของผู้อ่านโดยรวม ดังนี้ มีการจัดอันดับตรงกันใน 4 อันดับแรก คือ ปัญหาขยะ โรคเอดส์ ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ และ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ กับอันดับที่ 8 คือ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นอกจากนี้ก็เป็น การให้อันดับความสำคัญที่ใกล้เคียงกัน

1.2.2 จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 32 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน จำนวน 32 คน เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาที่ทำการสำรวจนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับบริหารที่รับผิดชอบการวางแผนหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเท่านั้น พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากันอย่างละครึ่ง คือ เพศชาย ร้อยละ 50 เพศหญิงร้อยละ 50 ระดับการศึกษาที่ตั้งแต่ออนุปริญญาถึงสูงกว่าปริญญาตรี โดยที่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 59.4 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.1 น้อยที่สุดได้แก่ ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 12.5 โดยไม่มีระดับต่ำกว่าอนุปริญญาเลย

- สำหรับนโยบายการพัฒนาของแต่ละหน่วยงานนั้น เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนากลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นที่หลากหลาย โดยแสดงนโยบายด้านการพัฒนาตามลักษณะหรือประเภทหน่วยงานของตน เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็เป็นนโยบายการพัฒนาด้านการกำจัดขยะ ในขณะที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

- เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนามีความคิดเห็นต่อข่าวสารการพัฒนาทั้ง 15 ประเภทที่มีความสำคัญในการพัฒนาชุมชนมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 62.5 การศึกษา ร้อยละ 43.8 ปัญหาสังคม ร้อยละ 40.6 การท่องเที่ยว ร้อยละ 40.6 และอันดับสุดท้าย คือ สาธารณกิจ ร้อยละ 3.1

- ความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ นั้น เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ร้อยละ 43.8 เห็นว่า ยังมีปริมาณไม่มากพอและยังไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 40.6 เห็นว่า มีปริมาณพอแล้ว แต่ยังไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 9.4 เห็นว่า มีปริมาณไม่พอ แต่มีคุณภาพดีแล้ว และร้อยละ 6.3 เห็นว่า มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพดีแล้ว

- สำหรับการให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหาขยะ อันดับที่ 2 ทรศเอดส์ อันดับที่ 3 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 4 กวาระน้ำท่วมภาคเหนือ อันดับที่ 5 เตรียมการซีเกมส์ อันดับที่ 6 ปัญหาอาสาสมัคร อันดับที่ 7 มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง อันดับที่ 8 การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 9 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และอันดับที่ 10 ได้แก่ โรคระบาดกาฬโรค

1.3 การสัมภาษณ์เจาะลึกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นบรรณาธิการหรือผู้บริหารกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหา จำนวน 4 ชื่อฉบับ จำนวน 4 คน ได้แก่ ไทชนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน มีตำแหน่งเป็นบรรณาธิการ จำนวน 2 คน หัวหน้าข่าว 1 คน และหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือ 1 คน มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 2 คน และปริญญาตรี 2 คน

1.3.1 โนโบายในการนำเสนอข่าวสารทั่วไป พบว่า เป็นไปตามประเภทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันนั้น ๆ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์และเชียงใหม่นิวส์ เน้นการนำเสนอข่าวสารประเภท อาชญากรรม และข่าวอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ มากเหมือนกัน ในขณะที่บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ ให้สัมภาษณ์ว่า มีโนโบายในการนำเสนอข่าวสารประเภทข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ/การลงทุนมากที่สุด

1.3.2 ส่วนเกณฑ์ที่บรรณาธิการใช้ในการพิจารณานำเสนอข่าวสารการพัฒนาท้องถิ่นนั้น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชื่อฉบับเห็นว่าข่าวสารการพัฒนามีความสำคัญในการนำเสนอในระดับปานกลางเหมือนกัน แต่เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานำเสนอมากที่สุดมีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันดังนี้ ไทยนิวส์ ใช้เกณฑ์โนโบายของหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ในขณะที่เชียงใหม่นิวส์ ใช้เกณฑ์ความสนใจของผู้อ่าน ส่วนผู้จัดการรายวันภาคเหนือและกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ ใช้เกณฑ์ความมีคุณค่าของข่าวเหมือนกัน

1.3.3 ผลกระทบจากการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น บรรณาธิการทั้ง 4 คน มีความเห็นที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ ไทยนิวส์ เห็นว่า มีผลกระทบต่อความร่วมมือในการพัฒนาของประชาชนมากที่สุด ในขณะที่ เชียงใหม่นิวส์และผู้จัดการรายวันภาคเหนือ เห็นว่ามีผลกระทบต่อโนโบายของหน่วยงานด้านการพัฒนามากที่สุดเหมือนกัน ส่วนกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ มีความเห็นที่แตกต่างไปว่า มีผลกระทบต่อความคิดและจิตสำนึกในการพัฒนาของประชาชนมากที่สุด

1.3.4 ประเภทข่าวสารการพัฒนามีความจำเป็นในการนำเสนอมากที่สุดนั้น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชื่อฉบับ ได้แก่ เชียงใหม่นิวส์ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือและกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ มีความเห็นตรงกันว่าเป็นประเภทข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ/การลงทุน ส่วนไทยนิวส์ มีความเห็นที่แตกต่างไป คือ ประเภทข่าวปัญหาสังคม

1.3.5 การจัดอันดับหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชื่อฉบับ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ อันดับที่ 2 ปัญหาชยะ อันดับที่ 3 โรคเอดส์ อันดับที่ 4 มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง อันดับที่ 5 ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ อันดับที่ 6 เตรียมการซีเกมส์ อันดับที่ 7 การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 8 ปัญหายาเสพติด อันดับที่ 9 โรคระบาดกาฬโรค และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

2. การทดสอบสมมติฐาน

2.1 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 อันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนาที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับที่ประเมินโดยประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องซึ่งกันและกัน ปรากฏผลดังนี้

2.1.1 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

2.1.2 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

2.1.3 จากการทดสอบความสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญ หัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่จากการประเมินโดยประชาชนผู้อ่าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.93 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

2.2 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีปริมาณในการนำเสนอหัวข้อหรือประเด็นข่าวสารการพัฒนา มากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

2.2.1 จากการวิเคราะห์ปริมาณการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาทั้ง 10 หัวข้อของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น (ไทยนิวส์ และเชียงใหม่นิวส์) กับที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ) ปรากฏผลดังนี้

- จากการวิเคราะห์ปริมาณความถี่เป็นจำนวนชิ้น พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นทั้ง 2 ชื่อฉบับ มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารการพัฒนา 8 หัวข้อ ในปริมาณที่มากกว่าการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ได้แก่ ปัญหาขยะ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ โรคเอดส์ การลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด กาฬโรค และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ส่วนอีก 2 หัวข้อ คือ มลพิษ/มลภาวะแม่เมาะฯ และเตรียมการซีเกมส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น

- จากการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อหาที่เป็นตารางนิ้ว พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นทั้ง 2 ชื่อฉบับ มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ใน 7 หัวข้อ ในปริมาณเนื้อหาที่เป็นตารางนิ้ว มากกว่าการนำเสนอ ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ได้แก่ ปัญหาขยะ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ โรคเอดส์ การลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ปัญหายาเสพติด กาฬโรค และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ส่วนอีก 3 หัวข้อ คือ มลพิษ/มลภาวะแม่เมาะฯ ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ และเตรียมการซีเกมส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น

- จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำหนักรายการให้ความสำคัญเป็นคะแนน พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นแม่เหล็กมีทั้ง 2 ชื่อฉบับ มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารการพัฒนาแต่ละหัวข้อ ในปริมาณน้ำหนักรายการให้ความสำคัญมากกว่าการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลางใน 8 หัวข้อ ได้แก่ ปัญหาขยะ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ โรคเอดส์ การลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด กาฬโรค และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ส่วนอีก 2 หัวข้อ คือ มลพิษ/มลภาวะแม่เมาะฯ และเตรียมการซีเกมส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น

สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยส่วนใหญ่มากกว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เป็นการยืนยันสมมติฐานที่ 2

2.3 ทดสอบสมมติฐานที่ 3 การจัดอันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีความ

สอดคล้องกับการจัดอันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนา โดยประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า การจัดอันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนา โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

2.3.1 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์ พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.81 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2.3.2 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.74 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2.3.3 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.67 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.3.4 จากการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่

ด้านการพัฒนา พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's rho) เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของการจัดอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ระหว่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น และที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง กับการจัดอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ด้วยค่าความแตกต่างทางสถิติ $z(z\text{-test})$

พบว่า การจัดอันดับความสำคัญโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับการจัดอันดับความสำคัญโดยประชาชนผู้อ่านสูงกว่าหรือมากกว่า การจัดอันดับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (ค่า $\rho=0.81$ กับ 0.67) โดยมีค่าความแตกต่างทางสถิติ $z = 3.019$ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3

แต่การจัดอันดับความสำคัญ โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับ การจัดอันดับความสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ไม่แตกต่างจาก การจัดอันดับความสำคัญโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (ค่า $\rho=0.74$ กับ 0.73) โดยมีค่าความแตกต่างทางสถิติ $z=0.155$ ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย

1. การให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์

จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักการให้ความสำคัญในการนำเสนอหัวข้อข่าวสารต่าง ๆ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2537) พบว่า มีหัวข้อข่าวสารการพัฒนาที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการศึกษากัน 4 ชื่อฉบับให้ความสำคัญหรือความสนใจในการนำเสนอในระดับสูง จำนวน 10 หัวข้อ โดยมีอันดับความสำคัญ ตามลำดับ คือ ปัญหาขยะภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดลำปาง โรคเอดส์ ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ เตรียมการซีเกมส์ การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัญหาเสพคิด โรคระบาดกาฬโรค และการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้ง 10 หัวข้อหรือประเด็นปัญหาข่าวสารการพัฒนา ดังกล่าว เป็นประเด็นปัญหาร่วมของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชื่อฉบับ ที่ทำการศึกษาดังกล่าวให้ความสำคัญหรือความสนใจในการนำเสนอ

โดยเฉพาะ ปัญหาขยะ และภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นปัญหาต่อเนื่องและสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้น โดยที่ปัญหาขยะ เป็นปัญหาต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ปัญหาขยะ กลายเป็นปัญหาหนักมากยิ่งขึ้น จึงได้รับการนำเสนอในปริมาณสูงในแง่มุมต่าง ๆ ในทุกรูปแบบข่าวสารและในทุกตำแหน่งหน้าของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในแต่ละวัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง คือ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือและกรุงเทพฯ ภูมิภาคเหนือ มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารนี้อย่างเกาะติดทุกสถานการณ์

ส่วนภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและรุนแรง ในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน (เดือนตุลาคม 2537) เท่านั้น หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ หมดความสำคัญลง จึงได้รับความสำคัญในการนำเสนอเป็นอันดับที่รองลงมาจากปัญหาขยะ โดยที่ ไทยนิวส์ ได้ให้ความสำคัญในการนำเสนอหัวข้อข่าวสารนี้มากเป็นอันดับที่ 1 แตกต่างจากอีก 3 ชื่อฉบับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ไทยนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งปริมาณ จึงเน้นการนำเสนอข่าวสารที่ประชาชนกำลังสนใจมากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ การให้ความสำคัญหรือความสนใจในการนำเสนอหัวข้อข่าวสาร มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ฮือฮือมานาน แต่ชุมชนควรจะรับรู้ ทั้งในแง่ของปัญหา ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความรู้และข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดังนั้น การที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ ให้ความสำคัญในการนำเสนอหัวข้อข่าวนี้อย่างต่อเนื่องและในปริมาณที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้ง 2 ชื่อฉบับนี้เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ ที่ให้ความสำคัญหรือสนใจในการนำเสนอข่าวสารที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ไทยนิวส์ และ เชียงใหม่นิวส์ ให้ความสำคัญในอันดับที่ 5 และ 9 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาอื่น ๆ อีก 7 ประเด็น ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัญหาต่อเนื่องของชุมชน ที่มีมานานและรอการแก้ไข รวมทั้งเป็นข่าวสารที่ให้ความรู้และสร้างสรรค์ความคิดด้วย จึงกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนมากขึ้น

2. การให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2537) ได้เลือกสำรวจเฉพาะผู้อ่านหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด และเป็นผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเวลาและงบประมาณในการทำวิจัย แต่ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในเขตอำเภอเมือง ก็นับได้ว่าเป็นตัวแทนที่ดีของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะมี ความสนใจและมีโอกาสในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มากกว่าประชาชนในเขตอำเภอที่ห่างไกลออกไป และแม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้อ่านที่ทำการสำรวจจะเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางเป็นประจำร้อยละ 48.5 แต่ก็อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำในปริมาณร้อยละ 27.5เช่นกัน ทำให้การให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ มีความใกล้เคียงกันกับการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยที่ผู้อ่านให้อันดับความสำคัญต่อ ปัญหาขยะ มากเป็นอันดับที่ 1 ตรงกับการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ เพียงหัวข้อเดียว เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ มีผลกระทบอย่างมากและต่อเนื่องต่อประชาชนชาวเชียงใหม่โดยทั่วไป ส่วนหัวข้อ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดลำปาง และการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นหัวข้อที่ผู้อ่านประเมินให้อันดับแตกต่างจากการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์มากกว่าหัวข้ออื่น ๆ กล่าวคือ มลพิษแม่เมาะฯ ผู้อ่านให้เป็นอันดับที่ 6 แต่จากการวิเคราะห์เนื้อหาอยู่ในอันดับที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไกลตัวผู้อ่านที่ทำการสำรวจ เพราะเกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชาวลำปางมากกว่าชาวเชียงใหม่ แต่ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญและผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างก็รับรู้ใน ความสำคัญ เพราะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างมาก และสำหรับหัวข้อ การลงทุนในลาว ซึ่งเป็นหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญน้อย โดยจัดให้อันดับสุดท้าย คือที่ 10 ในขณะที่จากการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์อยู่ในอันดับที่ 7 ก็

เพราะประเด็นนี้เป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อีกเช่นกัน ผู้ที่จะสนใจในประเด็นนี้จะมีเพียงนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือพ่อค้าแม่ค้า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเท่านั้น

ในขณะที่เดียวกัน ผู้อ่านให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาประเภทปัญหาสังคม ได้แก่ โรคเอดส์ และ ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ ในอันดับที่ 2 และ 3 เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเมืองเป็นอย่างมากนั่นเอง

ส่วนการให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อ่านมากกับกลุ่มที่อ่านน้อย พบว่า อาชีพของผู้ที่อ่านมากส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว และข้าราชการพลเรือนทั่วไป แสดงให้เห็นว่า 2 อาชีพนี้มีความสนใจในการติดตามข่าวสารในท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว เป็นอาชีพที่ผูกพันอยู่กับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น ส่วนข้าราชการพลเรือนทั่วไป ก็ต้องติดตามข่าวสารของหน่วยงานของตนและส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นประจำด้วย สำหรับอาชีพที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน้อยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา แสดงว่า นักศึกษาเป็นกลุ่มผู้อ่านที่ไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้องติดตามสถานการณ์ในระดับประเทศ เพื่อประกอบการศึกษามากกว่าข่าวในระดับท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันมากหรือน้อย ไม่ได้มีผลต่อการให้ความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาแต่อย่างใด โดยพบว่า การจัดอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ทั้ง 10 หัวข้อ ของกลุ่มประชาชนที่อ่านมากกับที่อ่านน้อย มีความใกล้เคียงกันสูง คือ มีการจัดอันดับความสำคัญตรงกันถึง 5 หัวข้อ นอกจากนั้นก็ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะหัวข้อข่าวสารการพัฒนาทั้ง 10 หัวข้อ เป็นประเด็นข่าวสาร

ที่สำคัญมากในช่วงนั้น จนแม้ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน้อยหรืออ่านเป็นบางครั้ง ก็รับรู้ถึงความสำคัญพอ ๆ กัน และผู้อ่านที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันน้อย นั่นเอง

3. การให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

ในการสำรวจการให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดจำนวน 32 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน จำนวน 32 คน พบว่า เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา มีการจัดอันดับที่ใกล้เคียงกับการจัดอันดับจากการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ เช่นกัน คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยที่เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่เห็นถึง ความสำคัญของหัวข้อข่าวสารที่กำหนดให้ทั้ง 10 หัวข้อ ตามความสำคัญที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนำเสนอมากกว่าตามนโยบายหรือลักษณะหน่วยงานของตน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ปัญหาขยะเป็นอันดับ 1 และให้ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาข้อหนึ่งของหน่วยงาน ในอันดับที่ 3 และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ให้ความสำคัญต่อ ปัญหาขยะเป็นอันดับที่ 1 แล้วให้ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงานตน ในอันดับที่ 4 เป็นต้น แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาบางส่วนที่ให้อันดับความสำคัญตามนโยบายของหน่วยงานตน เช่น เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เป็นอันดับที่ 1 และให้ ปัญหาขยะ เป็นอันดับที่ 5

ในขณะที่เดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาให้ความสำคัญต่อหัวข้อ โรคเอดส์ และ ปัญหาโสเภณี มากกว่า ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ และมลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดลพปาง ในอันดับต้น ๆ ซึ่งแตกต่างจากการ วิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ ด้วยเหตุผลประการที่ 1 คือ โรคเอดส์ และโสเภณี เป็น ปัญหาที่รัฐบาลส่วนกลางมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมมือ กันป้องกันและแก้ไข เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นความสำคัญของหัวข้อทั้ง 2 ในอันดับที่ 2 และ 3 ในขณะที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญในอันดับที่ 4 และ 5

ส่วนหัวข้อภาวะน้ำท่วมและมลพิษ/มลภาวะแม่เมาะฯ ที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญ ในอันดับที่ 2 และ 3 แต่เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาจัดในอันดับที่ 4 และ 7 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาวะน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นฉับพลันเพียงช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อสภาวะ วิกฤตินั้นคลี่คลาย ก็หมดความสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา เห็นความสำคัญหรือ ระลึกถึงความสำคัญของภาวะน้ำท่วมน้อยลง และสำหรับ ปัญหามลพิษ/มลภาวะแม่เมาะ นั้น ก็มีเหตุผลเช่นเดียวกับผู้อ่าน คือ เป็นปัญหาที่ไกลตัว ทำให้เห็นความสำคัญน้อยลง ใน ขณะเดียวเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ก็ให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารประเภทปัญหาสังคม ได้แก่ โรคเอดส์ และปัญหาโสเภณีภาคเหนือ ในอันดับที่ 2 และ 3 เช่นเดียวกับผู้อ่าน ซึ่ง ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้อ่านเช่นเดียวกัน คือ ปัญหาทั้งสองเป็นปัญหาใกล้ตัว และมีผล กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่การพัฒนากลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น

ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับหัวข้อข่าวสารการพัฒนาที่ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา เห็นว่าสำคัญนอกเหนือจากข่าวสารการพัฒนา 10 หัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันใน 1 หัวข้อคือ ปัญหาจราจรในเมืองเชียงใหม่ แต่ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์กลับให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหานี้น้อยมาก จนไม่อยู่ใน 10 อันดับหัวข้อข่าวสารสำคัญ นั้น เป็นเพราะว่า ปัญหาการจราจร เป็น ปัญหาที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนา ซึ่งเป็นประชาชนในเมืองต้องประสบอยู่ทุกวัน

นับเป็นประสบการณ์ตรง ที่นอกเหนือจากอิทธิพลของสื่อมวลชน และหนังสือพิมพ์เองก็อาจจะ
 ชำชินต่อปัญหาลักษณะเช่นนี้ อันเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นจำเริญในชีวิตประจำวัน ทำให้
 หนังสือพิมพ์มองไม่เห็นคุณค่าความเป็นข่าวของเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาลักษณะนี้

4. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ความสอดคล้องของอันดับความสำคัญหัวข้อ
 ข่าวสารการพัฒนา ที่วิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับประชาชน
 ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่
 เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

จากการให้ความสำคัญหรือความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10
 หัวข้อ ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้างต้น ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน เมื่อนำมาวิเคราะห์หา
 ความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องซึ่งกัน ทางสถิติ พบว่า มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน
 กล่าวคือ การจัดอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยการนำเสนอของหนังสือพิมพ์
 ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
 เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และโดยการประเมินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 กับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยที่หัว
 ข้อข่าวสารการพัฒนา ที่วิเคราะห์จากเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่
 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ชื่อฉบับ มีเพียง 10 หัวข้อ ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก ประชาชนผู้อ่าน
 และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ยังสามารถรำลึกถึงความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนาใน
 ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้ (สิงหาคม-ตุลาคม 2537) ประกอบกับหัวข้อข่าวสารพัฒนาทั้ง
 10 หัวข้อ ล้วนเป็นหัวข้อข่าวสารที่มีความสำคัญต่อชุมชนในช่วงเวลานั้น ทั้งในแง่ของการ
 เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไข การให้ข้อเท็จจริง และการแสดงความคิดเห็นข้อวิพากษ์
 วิจารณ์ ตลอดจนข้อเสนอนะต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4
 ชื่อฉบับ ที่ทำการศึกษาได้ให้ความสำคัญและความสนใจในการนำเสนอในปริมาณที่สูงมาก
 ทั้งความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักการให้ความสำคัญทำให้ประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและ
 เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา เห็นถึงความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ทั้ง 10 หัวข้อ
 ตามที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอไปด้วย

ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็นการยืนยันแนวความคิดเรื่อง การกำหนดวาระข่าวสารให้แก่สังคมของสื่อมวลชน (Agenda Setting) ของ M.E. McCombs and D.L. Shaw (1972) ที่ว่า การกำหนดวาระข่าวสารหรือเรื่องพิจารณาของสื่อมวลชน หมายถึงการที่สื่อมวลชนให้ความสนใจต่อประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องต่างๆจนทำให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหรือประเด็นนั้น ตามไปด้วย และแนวความคิดของ McQuail (1987) ที่ชี้ว่า กระบวนการกำหนดวาระข่าวสารหรือประเด็นเรื่องพิจารณาในสังคมนั้น ไม่ได้เป็นเพียงบทบาทของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเท่านั้น หากรัฐบาลหรือกลุ่มผู้กำหนดนโยบายของรัฐ และสาธารณชนหรือผู้รับสาร ยังเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารในสังคมอีกด้วย

5. การให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของบรรณาธิการหรือผู้บริหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่

ในการสัมภาษณ์บรรณาธิการหรือผู้บริหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 คน พบว่า การให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ของบรรณาธิการทั้ง 4 คน มีความใกล้เคียงกับการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับมาก กล่าวคือ มีการจัดอันดับตรงกันถึง 4 หัวข้อคือ อันดับที่ 5 6 7 และ 9 ในหัวข้อ ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ การเตรียมการซีเกมส์ การลงทุนในประเทศ สปป.ลาว และโรคระบาดกาฬโรค นอกจากนี้ก็มีการจัดอันดับสำคัญที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเรื่อง "ผู้ควบคุมการไหลของข่าวสาร" (Gate Keeper) ที่กล่าวว่า สื่อมวลชนโดยบรรณาธิการ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการกรองสารต่างๆ ก่อนนำเสนอสู่ผู้รับสาร โดยการตกแต่งต้นฉบับ การจัดวางตำแหน่งในการนำเสนอ การให้ความสำคัญ เป็นต้น

สำหรับนโยบายในการนำเสนอข่าวสาร และเกณฑ์ที่ใช้ในการนำเสนอข่าวสารการพัฒนา ของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชื่อฉบับ นับเป็นตัวบ่งชี้ถึงประเภทของหนังสือพิมพ์ (เพ่งคุณภาพและเพ่งปริมาณ) ได้อย่างเด่นชัด

โดยที่ ไทยนิวส์ และ เชียงใหม่นิวส์ มีนโยบายในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ อาชญากรรมและอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ มากที่สุด และเสนอข่าวสารเกี่ยวกับข่าวนอกท้องถิ่น/ ข่าวระดับชาติ น้อย รวมทั้งมีเกณฑ์ในการพิจารณานำเสนอข่าวสารการพัฒนา คือ นโยบายของหนังสือพิมพ์ และความสนใจของผู้อ่าน ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ชื่อฉบับ จัดอยู่ในหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งปริมาณ

ในขณะที่ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจ มีนโยบายในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ/ธุรกิจ มากที่สุด และเสนอข่าวสารด้านอาชญากรรม น้อยที่สุด รวมทั้งมีเกณฑ์ในการเสนอข่าวสารการพัฒนา คือ คุณค่าของข่าว แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ชื่อฉบับนี้ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ

6. ปริมาณการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาหัวข้อต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นและที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

โดยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่หนังสือพิมพ์จากส่วนกลาง ให้ความสนใจจัดตั้งสำนักงานและกองบรรณาธิการ ตลอดจนโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในนามของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางนั้น ๆ เป็นฉบับเฉพาะแทรกในหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของตน ผู้วิจัยจึงจัดแบ่งประเภทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันเดิม ที่มีเจ้าของและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ในที่นี้ได้แก่ ไทยนิวส์ และ เชียงใหม่นิวส์ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หมายถึง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันที่จัดทำโดยบริษัทหนังสือพิมพ์จากส่วนกลาง ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจ ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบบทบาทในการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาระหว่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 ประเภทนั่นเอง

ซึ่งจากการวิจัยสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีการนำเสนอหัวข้อข่าวสารการพัฒนาส่วนใหญ่ในปริมาณที่มากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ทั้งในปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักการให้ความสำคัญ ทั้งในระดับมากกว่าอย่างชัดเจนและมากกว่าเล็กน้อย โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันทั้ง 2 ประเภท มีปริมาณในการนำเสนอแตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อข่าวสาร ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ ประเภท และนโยบายการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแต่ละฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น เน้นการนำเสนอปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งเป็นข่าวในวงแคบและเฉพาะท้องถิ่น เช่น ปัญหาสังคม (โรคเอดส์) ซึ่งล้วนเป็นข่าวสารเพื่อการพัฒนา ในขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเน้นการนำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจ/ธุรกิจ และข่าวในวงกว้าง เช่น การเตรียมการซีเกมส์ เพราะหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ชื่อฉบับ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเศรษฐกิจและมาจากหนังสือพิมพ์ระดับชาตินั้นเอง

7. การให้ความสำคัญและความสนใจต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นและที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ประเภท มีการให้ความสำคัญต่อประเด็นข่าวสารการพัฒนาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาประเภทปัญหาสังคม ได้แก่ โรคเอดส์ และ ปัญหาโสเภณี เป็นอันดับที่ 3 และ 4 แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลางกลับให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารประเภทประเภทสิ่งแวดล้อม มากกว่า ได้แก่ มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดลำปาง และ เตรียมการซีเกมส์ เป็นอันดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน



จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 ประเภท ใช้ในการพิจารณาเสนอข่าวสารการพัฒนาที่แตกต่างกันคือ ไทยนิวส์ ใช้เกณฑ์นโยบายของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งปริมาณ จึงเน้นเสนอข่าวสารที่มีสีสันกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน และเชียงใหม่นิวส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ความสนใจของผู้อ่าน จึงเน้นการเสนอข่าวที่ประชาชนสนใจ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 ชื่อฉบับนี้ จึงนำเสนอข่าวสารการพัฒนาประเภทปัญหาสังคม และสาธารณกิจ ซึ่งเป็นข่าวสารที่มีสีสันและประชาชนสนใจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งปริมาณอย่างเด่นชัด ส่วน ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ และกรุงเทพธุรกิจภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพด้านเศรษฐกิจจากส่วนกลาง ใช้เกณฑ์คุณค่าของข่าวในการพิจารณานำเสนอข่าวสารเหมือนกัน จึงนำเสนอข่าวสารการพัฒนาประเภทสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม แต่ประชาชนให้ความสนใจน้อย

และจากการเปรียบเทียบการให้ความสำคัญในการนำเสนอประเภทข่าวสารการพัฒนา ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ การจัดอันดับความสำคัญหัวข้อข่าวสารการพัฒนาโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับผู้อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง อันเป็นการยืนยันสมมติฐานข้อที่ 3 ตามที่ตั้งไว้

8. หัวข้อข่าวสารพัฒนาอื่น ๆ

ในการเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา และบรรณาธิการ เสนอหัวข้อข่าวสารพัฒนาอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสาม เห็นว่ามีความสำคัญนอกเหนือจากหัวข้อข่าวสารพัฒนาที่กำหนดให้ทั้ง 10 หัวข้อ พบว่า หัวข้อที่ได้รับการเสนอมากที่สุดและรอง ๆ ลงมา ได้แก่ ปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ การเมืองการบริหารท้องถิ่น การท่องเที่ยว ปัญหาอาชญากรรม และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะปัญหา

ในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตเมืองและปริมณฑล แต่การที่ประเด็นปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้ได้รับการจัดเข้าในอันดับหัวข้อข่าวสารการพัฒน์ที่สำคัญในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ก็เนื่องจากประเด็นปัญหาเหล่านี้ ได้รับการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพียงบางฉบับเท่านั้นและมีปริมาณน้อย ซึ่งอาจเนื่องมาจาก หัวข้อข่าวสารการพัฒน์จำนวน 10 หัวข้อที่วิเคราะห์จากเนื้อหาหนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลานั้น เป็นประเด็นปัญหาที่เด่นมาก จนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ชื่อฉบับ ต่างให้ความสนใจและความสำคัญ นำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ของตน เช่น ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและมีความร้ายแรง ก่อความเสียหายให้แก่ประชาชนในภาคเหนือในวงกว้าง จึงเป็นข่าวเด่นที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทุกฉบับ ต้องให้ความสนใจและความสำคัญในการนำเสนออย่างแน่นนอน และจากผลกระทบของภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ ทำให้ปัญหาหยาบๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลานั้น จนเป็นปัญหาสำคัญและร้ายแรงมาก หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ทุกฉบับจึงต้องให้ความสนใจในการนำเสนอเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นการลดความสำคัญของประเด็นปัญหาอื่น ๆ ในสังคมลง เช่น ปัญหาจราจร ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นประจำวัน และเป็นปัญหาที่เพิ่มทวีความร้ายแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่เดียวกันก็เป็นปัญหาที่สำคัญในความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา เพราะเป็นปัญหาประจำวันที่ประชาชนต้องประสบทุกวัน แต่หนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในแง่การมีคุณค่าของข่าวเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมด จากการเสนอแนะของผู้อ่าน และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ตลอดจนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน ล้วนเป็นหัวข้อข่าวสารการพัฒน์ที่พบในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ แต่มีปริมาณน้อย และกระจายในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชื่อฉบับ แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ละเลยต่อการให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็นปัญหาเหล่านี้ แต่นำเสนอในอันดับความสำคัญที่น้อยกว่าประเด็นปัญหา 10 หัวข้อ เท่านั้นเอง

9. บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน

จากการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ชื่อฉบับ ตามประเภทข่าวสารการพัฒนาที่กำหนด ได้หัวข้อข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อฉบับละประมาณ 50 กว่าหัวข้อ (นอกเหนือจาก 10 หัวข้อสำคัญ) ตัวอย่างเช่น การบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาล การเรียกร้องให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การประท้วงกรณีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น การสร้างเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน โครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หุ่นภูธร ปัญหาเด็กเร่ร่อน สินค้าขึ้นราคา ปัญหาการเฟื่องฟูโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งหัวข้อข่าวต่าง ๆ ข้างต้น ล้วนเป็นหัวข้อข่าวสารที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่ทำการวิจัย และเป็นหัวข้อข่าวสารที่ให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงแก่ผู้รับสาร เพื่อช่วยให้ประชาชน ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรู้ปัญหาาร่วมกัน จนเกิดการอภิปรายถกเถียงถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข อันจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป

จากผลการนำเสนอข่าวสารการพัฒนา ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการศึกษา ทั้ง 4 ชื่อฉบับดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในแง่ของเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาให้แก่ชุมชน

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้เกี่ยวกับหัวข้อข่าวสารสำคัญอื่น ๆ ในความคิดเห็นของผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีหัวข้อข่าวสารสำคัญที่ทั้งผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาให้ความสำคัญมากเป็นอันดับที่ 1 เหมือนกัน คือ ปัญหาการจราจร ซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการศึกษา กลับไม่ได้ให้ความสนใจหรือสำคัญมากพอ จนเป็นหัวข้อข่าวสำคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ยังนำเสนอข่าวสารการพัฒนาให้แก่ชุมชนไม่รอบด้านพอ

10. บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการกำหนดวาระข่าวสารแก่สังคม

จากการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องระหว่างหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 ชื่อฉบับ ให้ความสำคัญนำเสนอในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2537 กับหัวข้อข่าวสารการพัฒนาสำคัญในความคิดเห็นของประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในท้องถิ่น ซึ่งปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาให้แก่ชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยหัวข้อข่าวสารพัฒนา จำนวน 10 หัวข้อ

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับ อันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารการพัฒนา จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ 4 ชื่อฉบับ จากการประเมินโดยประชาชนผู้อ่านจังหวัดเชียงใหม่ และจากเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละหัวข้อข่าวสารการพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้

	อันดับที่	จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	ผู้อ่าน	เจ้าหน้าที่พัฒนา
ปัญหาขยะ	1	1	1	1
ภาวะน้ำท่วม	2	2	4	4
มลพิษแม่เมาะฯ	3	3	6	7
โรคเอดส์	4	4	2	2
ปัญหาโสเภณีภาคเหนือ	5	5	3	3
เตรียมการซีเกมส์	6	6	7	5
การลงทุนในประเทศ สปป.ลาว	7	7	10	8
ปัญหาอาสาสมัคร	8	8	5	6
โรคระบาดกาฬโรค	9	9	9	10
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอ	10	10	8	9

พบว่าแม้การให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนาส่วนใหญ่ของผู้อ่าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาฯ จะตรงกับและใกล้เคียงกับการให้ความสำคัญโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แต่ก็ มีบางหัวข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทการกำหนดวาระข่าวสารแก่ชุมชนของสื่อมวลชน ที่ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัด อาทิเช่น ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด โรคระบาดกาฬโรค การรณรงค์ฉีดวัคซีนโปลิโอ ที่ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ มีการจัดอันดับความสำคัญที่ตรงกับและใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จะเห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าว ล้วนเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ จึงให้ความสำคัญและสนใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทำให้หนังสือพิมพ์สามารถกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาหรือประเด็นปัญหาดังกล่าว ให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญตามไปด้วยได้ ในขณะที่หัวข้อข่าวสารพัฒนาบางหัวข้อ เช่น มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่การพัฒนามีการให้อันดับความสำคัญที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เห็นความสำคัญจนนำเสนอในอันดับที่ 3 แต่ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่เห็นว่าสำคัญในอันดับที่ 6 และ 7 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมองว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต และถือเป็นนโยบายจากรัฐบาลด้วย ในขณะที่ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง ยังมองไม่เห็นถึงผลร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงให้ความสำคัญน้อย สำหรับหัวข้อ ภาวะน้ำท่วมภาคเหนือ ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่างให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นอย่างมาก มีการนำเสนอเป็นข่าวหน้า 1 ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ ทำให้การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในช่วงนั้น ได้อันดับความสำคัญของหัวข้อข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมมาเป็นอันดับที่ 2 แต่เมื่อทำการสำรวจกลุ่มผู้อ่านและเจ้าหน้าที่พัฒนาในเวลาหลังจากการวิเคราะห์เนื้อหา 3 เดือน อันเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์ภาวะน้ำท่วมได้คลี่คลายไปแล้ว ทำให้ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ที่เห็นความสำคัญของเหตุการณ์นั้นน้อยลง จึงให้ความสำคัญในอันดับที่ 4 เหมือนกัน ซึ่งกรณีนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องของระยะเวลา ซึ่งหากทำการสำรวจในระยะเวลาที่ยังมีภาวะน้ำท่วมอยู่ อาจจะได้ผลการจัดอันดับที่สอดคล้องกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสูงกว่านี้ ในขณะที่เดียวกัน

ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์และปัญหาโศกณิ
 มากเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับเหมือนกัน เนื่องเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสังคม
 ที่ใกล้ตัวประชาชนและมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 กลับให้ความสำคัญต่อหัวข้อข่าวสารการพัฒนา 2 หัวข้อดังกล่าวในอันดับที่ 4 และ 5

ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาที่หนังสือพิมพ์เห็นว่าสำคัญมากและ
 นำเสนอมาก ประชาชนกลับเห็นว่าสำคัญน้อย ประเด็นปัญหาที่หนังสือพิมพ์จะให้ความสำคัญ
 สำคัญในการนำเสนอ น้อย แต่หากประชาชนเห็นว่ามีความสำคัญมากหรือมีผลกระทบต่อคน
 เองมาก ประชาชนก็ยังให้ความสำคัญมากอยู่นั่นเอง แสดงว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือสื่อ
 มวลชน จะสามารถมีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารใด ๆ ให้แก่ชุมชนอย่างได้ผล ก็ต่อ
 เมื่อประเด็นหรือหัวข้อข่าวนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อชุมชนและประชาชนในชุมชน
 นั้นให้ความสำคัญหรือความสนใจอยู่ก่อนแล้ว

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่อง "Newspaper Agendas And Political
 Elites" ของ William Thomas Gormley, Jr. (1973) ที่สรุปว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาท
 ในการกำหนดวาระข่าวสารแก่ผู้ติดตาม ก็ต่อเมื่อวาระข่าวนั้นเป็นข่าวสารประเภท
 กว้าง ๆ และมีจำนวนน้อย แต่จะไม่สามารถกำหนดวาระข่าวสารได้ในวาระข่าวสาร
 ประเภทเฉพาะเจาะจงและมีจำนวนมาก ซึ่งกรณีนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยของจำนวนประเด็นข่าว
 สารที่สื่อมวลชนนำเสนอแก่สาธารณชน แสดงว่าสื่อมวลชนมีข้อจำกัดในการกำหนดวาระข่าว
 สารในสังคมว่า ต้องเป็นวาระข่าวสารที่มีจำนวนน้อย และเป็นประเภทกว้าง ๆ อีกด้วย

นั่นก็คือสื่อมวลชนไม่สามารถมีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารแก่สาธารณชน
 ด้วยตัวของสื่อมวลชนหรือด้วยอิทธิพลของสื่อมวลชนเองได้ ในทุกประเด็นปัญหาและในทุก
 สถานการณ์ (มีได้ในบางประเด็นและบางสถานการณ์) แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกต่าง ๆ
 หลายประการ อาทิเช่น ระยะเวลาในการนำเสนอ ภูมิหลังต่าง ๆ ของผู้รับสาร สภาพแวดล้อม
 หรือสภาพสังคม เป็นต้น การกำหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้

อันนำมาสู่ข้อสงสัยที่ว่า ใครกันแน่เป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารหรือประเด็นปัญหาสำคัญในสังคม ระหว่างสื่อมวลชนกับสาธารณชน หรือทั้ง 2 ฝ่ายมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งจากผลการศึกษานี้ชี้ว่า ทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สาธารณชน(ผู้อ่าน)และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ต่างมีอิทธิพลในการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาซึ่งกันและกัน โดยที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอง ก็มีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาในบางหัวข้อให้แก่ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ ในขณะที่เดียวกันหัวข้อข่าวสารเหล่านั้นก็เป็นหัวข้อที่หนังสือพิมพ์นำเสนอโดยพิจารณาจากความสนใจของผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ในหัวข้อข่าวสารบางหัวข้อที่หนังสือพิมพ์ไม่สามารถกำหนดวาระข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้อ่านได้ หากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น นำไปพิจารณานำเสนอหัวข้อข่าวสารเหล่านั้นให้มากขึ้น ก็จะทำให้หนังสือพิมพ์สามารถกำหนดวาระข่าวสารนั้น ๆ ให้แก่ผู้อ่านได้อีก

จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น นำมาสู่ข้อคิดที่ว่า การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการกำหนดวาระข่าวสารแก่สาธารณชนของสื่อมวลชนในอนาคต ควรทำการสำรวจการรับรู้วาระข่าวสารของผู้รับสารด้วยแบบสอบถามคำถามเปิด ในส่วนของการให้อันดับความสำคัญของวาระข่าวสารหรือประเด็นปัญหาสำคัญในสังคม ตามความคิดเห็นของผู้รับสารจริง ๆ โดยไม่ต้องนำวาระข่าวสารหรือประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์มาจากสื่อมวลชนมาให้ผู้รับสารทำการจัดอันดับเหมือนการสำรวจที่ผ่านมา เพื่อจะได้อันดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในสังคมที่แท้จริงของผู้รับสาร ก็จะสามารถทดสอบบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารหรือประเด็นปัญหาในสังคมที่แน่ชัดของสื่อมวลชน

จึงกล่าวในที่นี้ได้ว่าผลสรุปของการวิจัยนี้(และงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีมาทั้งของต่างประเทศและในประเทศ) มิได้ยืนยันหรือพิสูจน์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับ การกำหนดวาระข่าวสารแก่สังคมของสื่อมวลชน (ของ McComb and Shaw ,1972 McQuail,1987 และ Roger and Dearings,1988)อย่างแน่ชัดโดยทั้งหมด เพียงแต่กล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการกำหนดวาระหรือหัวข้อข่าวสารการพัฒนาบางหัวข้อและในช่วงเวลาหนึ่ง ให้แก่ชุมชนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวิจัยนี้ ก็มีบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชน ในแง่ของการจุดประกายความสนใจ ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ/มลภาวะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจบางส่วน ที่มีภูมิหลังหรือความสนใจสอดคล้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว ให้แสวงหาข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้ต่อไป และในระยะเวลาข้างหน้าหากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ยังคงให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็นปัญหานี้ต่อไปเป็นระยะเวลานานและติดต่อกัน จะมีผลทำให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหานี้ตามหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไปด้วย ซึ่งเป็นผลที่ต้องทำการวิจัยศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น

1.1 การนำเสนอข่าวสารการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จากความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 46.5 เห็นว่ามีปริมาณมากพอ แต่ยังไม่ดีคุณภาพ และจากเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ร้อยละ 43.8 เห็นว่าปริมาณไม่มากพอ และยังไม่ดีคุณภาพ ซึ่งให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในการนำเสนอข่าวสารการพัฒนาในหน้าหนังสือพิมพ์ ให้มากและดียิ่งขึ้น

1.2 จากผลการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง การกำหนดวาระข่าวสารให้แก่สังคมของสื่อมวลชน แสดงอย่างชัดเจนว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีบทบาทในการทำให้ประชาชนผู้อ่านได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหรือประเด็นข่าวสารพัฒนาต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ดังนั้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงควรตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งนี้ โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือชุมชนในทุกจังหวัดทุกภูมิภาค ควรตระหนักถึงความสำคัญในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาในปริมาณมากเพียงพอ เพื่อพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกแง่มุม และเต็มไปด้วยความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่อันสำคัญและยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศชาติ

1.3 หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนในท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญต่อการนำเสนอเหตุการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาพื้นฐานหรือทั่ว ๆ ไปของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น เช่น ปัญหาการจราจร เด็กเร่ร่อน ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ขาดองค์ประกอบของความเป็นข่าวในเรื่องของความเด่น ทำให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อาจจะไม่สนใจหรือมองไม่เห็นคุณค่าความเป็นข่าวในแง่ของการมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมโดยตรง

โดยที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควรนำเสนอข่าวสารลักษณะนี้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สารคดี รายงานข่าว บทวิเคราะห์เจาะลึกถึงเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไข ฯลฯ

2. สำหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญในการเผยแพร่นโยบายและผลงานการพัฒนาของหน่วยงานตนในรูปแบบต่าง ๆ ทางสื่อมวลชนให้มากยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและผลงานด้านการพัฒนาของรัฐ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านการพัฒนา ก็ควรมีการติดตามข่าวสารการพัฒนาท้องถิ่นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แล้วนำไปปรับปรุงนโยบายการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสังคมมากขึ้น อันจะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาในที่สุด

3. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ

3.1 ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดวาระข่าวสารในสังคมของสื่อมวลชน ในแง่ที่ว่า โดยแท้จริงแล้ว สื่อมวลชนมีอิทธิพลหรือมีความสามารถในการกำหนดวาระข่าวสารหรือประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณาแก่สาธารณชนหรือไม่ และหากมีจริง มีในระดับใดและต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้าง ควรต้องมีการทดสอบเพื่อการพิสูจน์แนวความคิดนี้กันอย่างจริงจัง จึงควรมีการคิดหาหลักการและวิธีการการวิจัยที่จะสามารถศึกษาเพื่อทดสอบแนวความคิดนี้อย่างแน่ชัด เช่น ทำการศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบใดบ้าง ในระยะเวลาใดและนานเท่าใด กับกลุ่มตัวอย่างใดบ้าง จึงจะได้ผลการวิจัยที่แท้จริง

4. สำหรับงานวิจัยในอนาคต

4.1 การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาให้แก่สังคมในอนาคต ควรเป็นงานวิจัยแบบต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาตัวแปรในเรื่องของระยะเวลา ในการนำเสนอข่าวสารแต่ละชั้นของสื่อมวลชน ที่จะมีผลต่อการให้ความสำคัญต่อประเด็นข่าวสารนั้น ๆ ของสาธารณชน โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อมวลชน สลับกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างทันทีทันใด เป็นช่วงๆ เพื่อทดสอบบทบาทในการกำหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนที่แน่ชัดต่อไป

4.2 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อมวลชนในการกำหนดวาระข่าวสารที่เป็นหัวข้อเฉพาะ และมีจำนวนมาก กับข่าวสารที่จัดเป็นประเภทกว้างๆ และมีจำนวนน้อย เพื่อทดสอบแนวคิด"บทบาทของสื่อมวลชนในการกำหนดวาระข่าวสารแก่สังคม" ตามผลงานวิจัยเรื่อง Newspaper Agendas and Political Elites ของ William Thomas Gormley Jr. (1973)

4.3 ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ผลต่อการรับรู้ประเด็นปัญหาสำคัญในสังคมของ
 สาธารณชนเช่น การเปิดรับสื่อต่าง ๆ ประสบการณ์ตรง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น
 เพื่อเปรียบเทียบกับบทบาทการเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารสำคัญให้แก่สังคมของสื่อมวลชน

4.4 การประเมินประเด็นข่าวสารที่สำคัญตามความคิดเห็นของสาธารณชน
 เพื่อทดสอบความสอดคล้องกันของประเด็นข่าวสารสำคัญที่เสนอโดยสื่อมวลชน ควรใช้เป็น
 คำถามปลายเปิด โดยให้สาธารณชนเสนอประเด็นปัญหาสำคัญตามความคิดเห็นของตนอย่าง
 แท้จริง ไม่ต้องกำหนดประเด็นหรือหัวข้อข่าวสารสำคัญจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ให้
 สาธารณชนทำการจัดอันดับ เพราะจากการวิจัยที่ผ่านมา ๆ มา และจากงานวิจัยนี้ ชี้
 ให้เห็นว่า สาธารณชนมีการให้ความสำคัญในประเด็นปัญหาที่แตกต่างจากสื่อมวลชนด้วย
 เพราะไม่ได้รับรู้ความสำคัญของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจากสื่อมวลชนเท่านั้น ซึ่ง
 จะเป็นการทดสอบบทบาท ในการเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารสำคัญให้แก่สังคมของสื่อมวลชน
 ว่ามีจริงหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด อย่างแท้จริงนั่นเอง
